

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

phần tích làm rõ tính chất đặc thù, những điều kiện thuận lợi và những khó khăn của hai khu công nghiệp trong sự phát triển chung của Khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, khu công nghiệp Thụy Trường là một trong những khu công nghiệp có vị trí đặc địa, có tiềm năng lớn, định hướng là khu công nghiệp có hạ tầng hiện đại, thu hút nhiều nhà đầu tư công nghiệp sạch, công nghệ cao vào đây. Đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu quy hoạch chi tiết về hạ tầng, các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như điều kiện sinh thái trong khu công nghiệp bảo đảm đầy đủ hệ thống giao thông trong Khu kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thụy Trường, huyện nghiệp mới này tạo thế cân đối

trong tổng thể Khu kinh tế Thái Bình và sự phát triển hài hòa với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy; đồng thời, phát huy lợi thế riêng có, đặc thù riêng của huyện Tiên Hải, hài hòa với các khu công nghiệp, đồ thị xung quanh, tận dụng lợi thế có nguồn khí đốt tại chỗ, tạo ra chuỗi sản xuất liên hoàn, khép kín trong khu công nghiệp này. Cùng với đó, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn định hướng không gian cũng như kết nối giao thông sao cho phù hợp với đặc thù khu công nghiệp nằm giữa hai khu đô thị, bảo đảm tính chuyên biệt của hệ thống giao thông trong Khu kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thông qua quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Thụy Trường, huyện nghiệp mới này tạo thế cân đối

Tiền Hải 2, huyện Tiên Hải; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục các ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Qua ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với Thái Bình hiện nay công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, và quan trọng cần đi trước một bước để cụ thể hóa các lợi thế, cơ hội, tiềm năng phát triển của tỉnh thành hiện thực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn

đáng của nhân dân... Mục tiêu quan trọng nhất là thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm phải đi trước, phải nhanh gọn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển, sẵn sàng đón bắt xu hướng đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo để sớm ban hành Chỉ thị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về việc tiếp nhận tài trợ sản phẩm quy hoạch và nghiên cứu lập hồ sơ để xuất dự án đầu tư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường và cảng cạn IDC trong Khu kinh tế Thái Bình theo đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Tại kỳ họp ngày 10/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý điều động đồng chí Nguyễn Văn Trường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Phạm Thế Hùng, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hoàng (Đông Hưng).

Sáng ngày 10/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Sữa quốc tế tổ chức trao quà cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn xã Đông Hoàng (Đông Hưng). Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Đông Hoàng có 42 gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tại buổi trao quà, 25 gia đình trực tiếp nhận quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng sữa trị giá 330.000 đồng. UBND xã Đông Hoàng có trách nhiệm trao 17 suất quà đến các gia đình còn lại.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đợt này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt và Công ty Cổ phần Sữa quốc tế trao 1.000 suất quà hỗ trợ 1.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 1,33 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 1.000 thùng sữa. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

DẶNG ANH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

trạm bơm tiêu khi có mưa úng xảy ra, thời gian hoàn thành trước ngày 20/6.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện, thành phố phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống úng chi tiết cho các vùng úng trọng điểm. Trong công tác điều hành nước tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trọng tâm phòng úng là chính, chủ động điều tiết nước trên hai hệ thống theo phương châm "Tiêu cạn lòng kênh, tưới nông mặt ruộng, chấp nhận hạn cục bộ", duy trì mực nước hệ thống tối thiểu đủ bơm tát để chủ động phòng úng trong từng giai đoạn cụ thể; việc đóng, mở các cống tưới, tiêu phải tuân thủ theo quy trình vận hành công trình...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

làm đất, 80% khâu thu hoạch, 40% khâu gieo cấy; 60% sản lượng thóc được áp dụng công nghệ sấy; toàn tỉnh có khoảng 1.200 trang trại chăn nuôi, trong đó tỷ lệ trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn chiếm trên 40%; diện tích nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh, thâm canh công nghệ mới khoảng 3.000ha, chiếm 25 - 30% diện tích nuôi trồng thủy sản; sản xuất giống thủy sản cung cấp được khoảng 50% nhu cầu giống thủy sản;

huy động trên 90% HTX nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản ở địa phương.

Xuất phát từ quan điểm nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối gắn với việc bảo tồn, phát triển nghề sản xuất muối cổ truyền nhằm giải quyết vấn đề lao động, nâng cao đời sống cho diêm dân, đồng thời phát triển kinh tế ở địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án nâng cao giá trị sản xuất và

chế biến muối giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Bình. Theo đó, mục tiêu tổ chức lại sản xuất nghề muối, sản xuất gắn với du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm hòa cùng mạng lưới các điểm du lịch của tỉnh, tăng quy mô diện tích cho các hộ có nhu cầu sản xuất muối với quy mô khoảng 2 - 3ha/hộ; đến năm 2025, sản lượng muối đạt 5.000 tấn/năm; đến năm 2030, sản lượng muối đạt 7.000 tấn/năm với các sản phẩm muối đặc thù để phối hợp và đồng hành phát triển với du lịch tâm linh, xây dựng sản phẩm muối đặc thù thành sản phẩm OCOP từ 4 - 5 sao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo kế hoạch có nội dung ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, cần rà soát lại một số chỉ tiêu, mục tiêu bảo đảm phù hợp với thực tế và định hướng phát triển ngành; rà soát, bổ sung các sản phẩm có thể mạnh của tỉnh vào nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, giải pháp xây

dựng và phát triển các mô hình điểm về tích tụ ruộng đất ở các huyện, thành phố; đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện kế hoạch giai đoạn tới.

Đối với dự thảo đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung, làm rõ vai trò của HTX, đề xuất giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia thực hiện đề án. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC...

(Tiếp theo trang 1)

3,435 tỷ USD, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số mặt hàng giá trị xuất khẩu tăng mạnh như: tôm, cá biển, cua, ghe, mực...

Tính riêng giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1,68 tỷ USD, bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2020. Cả nước có 620 cơ sở chế biến thủy sản quy mô công nghiệp, trong đó có 415 nhà máy, cơ sở

đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, EU và các thị trường khó tính khác. Các sản phẩm chế biến thủy sản của Việt Nam đã có mặt tại hơn 176 thị trường trên thế giới.

Năm 2021, tổng sản lượng thủy sản phân đầu khoảng 8,51 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,61 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng 4,9 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu thủy

sản phân đầu đạt 8,6 tỷ USD, bằng 102,6% so với năm 2020.

Tại hội nghị, các vấn đề về công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá trên biển, cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá, công tác tổ chức sản xuất, khai thác thủy sản... tiếp tục được các đại biểu thảo luận, đưa ra các giải pháp cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Định hướng phát

triển thủy sản từ nay đến năm 2030 là giảm khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng và phải thúc đẩy phát triển thủy sản thì mới đạt được chỉ tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt Luật Thủy sản năm 2017; tăng cường điều tra nghề cá thương phẩm, biến động nguồn lợi hải sản, nâng cao độ chính xác của bản tin dự báo ngư trường; quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và

tàu cá trên biển; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của các cảng cá; phát triển khai thác hải sản vùng khơi hiệu quả, bền vững; tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng rộng, vùng ven bờ và khai thác thủy sản nội địa hợp lý; tuân thủ các quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ khai thác.

ĐÔNG HƯNG

Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021

Ngày 10/6, huyện Đông Hưng tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021.

Tham gia hội thi có 114 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội thi, các thí sinh tham gia phần thi chung gồm phần thi nhận thức pháp luật về DQTV bằng phương pháp trắc nghiệm và phần thi thực hành bắn súng ngắn K54 bãi 1C. Trong phần thi riêng,

chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân; chính trị viên ban CHQS xã, thị trấn chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân; phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân. Hội thi diễn ra nghiêm túc, bảo đảm công tác

phòng, chống dịch Covid-19, an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về DQTV, trách nhiệm, năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về DQTV cho cán bộ ban CHQS xã, thị trấn và cán bộ cơ quan liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, lựa chọn cá nhân điển hình để tham gia hội thi cấp tỉnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao.

THU HIỀN

TRƯỜNG THCS KỶ BẢ

Trao 20 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi

Sáng ngày 10/6, Trường THCS Kỷ Bả (thành phố Thái Bình) phối hợp với cựu học sinh nhà trường tổ chức trao 20 sổ tiết kiệm, trị giá 100 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Tùy từng hoàn cảnh của học

sinh, sổ tiết kiệm được chia làm 4 loại, mỗi loại 5 sổ với các trị giá 2, 3, 5 và 10 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa của nhà trường trong việc kết nối, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân. Qua đó lan tỏa tình yêu thương và tình

thần sẽ chia trong cộng đồng. Đồng thời, động viên các em học sinh vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

MINH NGUYỆT

Cháy chợ Bàng, xã Thụy Xuân, không có thiệt hại về người

19 giờ 30 phút ngày 9/6, tại khu vực chợ Bàng, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực gian hàng kinh doanh quần áo, giấy dép. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy đã tập trung huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) và các lực lượng tại chỗ để dập lửa, không để đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 21 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người, tuy nhiên 11 gian hàng của 7 hộ kinh doanh bị cháy gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Công an huyện Thái Thụy đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TRẦN TUẤN



Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy.